

เรื่อง วัดป่าดอยลับงา



รายละเอียด

ประวัติ

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมี สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สมเด็จพระญาณสังวร) ทรงเป็นอุปัชฌาย์ หลังจากรับนิมนต์ ท่านรับดูแลวัดป่าดอยลับงาอย่างดีตลอดมา ด้วยบารมี และบุญกุศล ที่พระอาจารย์ นกตลันหนทโน บำเพ็ญมา ทำให้มีผู้เลื่อมใส ศรัทธาวัดป่าดอยลับงา ตลอดมา กว่า ๒๐ปี ทุกวันอาทิตย์ จะมีลูกศิษย์ และผู้เลื่อมใส ในวัตรปฏิบัติของท่าน มาทำบุญ กันอย่าง มากมายทุกวัน

วันนี้ วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้เดินทาง ไปสำรวจและทำสารคดี โทรทัศน์ชุดวัดป่าดอยลับงา โดยเดินทางไปกับ มุก คุณปัทมวดี ไฮซีค น้องสาวที่น่ารัก และอาจารย์ รุ่งเรือง สอนชู กับเพื่อน เดินทางไปช่วงบ่าย ไปพบกับ ครูบาชู ลูกศิษย์ หลวงพ่อนกตล ท่านนำชม วัดพร้อมเล่า ประวัติ วัดป่าดอยลับงา อย่างละเอียด น่าสนใจ

แต่เดิม เขาภูนี้ เรียกว่า ดอยลับงา มาช้านาน เหตุที่เรียกเพราะ จะมีโขลงช้างป่า มาลับงา ที่เขาภูนี้ จึงรำลือกันและเรียกขานเขานี้ว่า ดอยลับงา บทยอดเขา มีธารน้ำไหลดูฝนไหลลงมา สู่เบื้องล่างอย่างงดงาม ร่องรอย แห่งการกัศเซาะของธรรมชาติ ดูเป็นศิลปะที่ไม่ต้องในใครมาตกแต่ง อย่างวิจิตร บทยอดเขา มีพระพุทธรูปและรอยพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ เขา ดอยลับงาแห่งนี้ จึงถูกกล่าวขานกันว่าศักดิ์สิทธิ์นัก

ท่านรับรองเราที่ ศาลา อเนกประสงค์ เป็นกุฏิ ของพระอาจารย์นกดล เป็นหอฉันและเป็นที่พักอาศัยของ พระธาตุ
ของ หลวงตามหาบัว ระบุว่า มหัศจรรย์มากที่ พระธาตุของหลวงตามหาบัว กลายเป็นแก้วผลึก มีผู้คนมากราบไหว้ ตลอด
เวลา ภายในห้องมีภาพของ พระอาจารย์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต กว่า สิบลรูป ล้วนเป็นพระสุปฏิปันโน ทั้งสิ้น ระบุว่า ได้มี
โอกาสมาชม บารมี ของ พระสงฆ์ สำคัญของสังคมไทย ทุกองค์

จากนั้นครูบาซู พาเราไปชม โบสถ์ ของวัดป่าดอยลับงา ที่ได้รับวิสุงคามสีมา เรียบร้อยแล้ว ไม่มีสภาพ เหมือนโบสถ์โดยทั่วไป
ไป แต่ภายในสามารถทำ กิจกรรมของสงฆ์ได้ทั้งหมดทุกเรื่อง ระบุว่าแปลกไปจากวัดทั่วไป

ครูบาซู นำเราไปชม กุฏิ ของพระป่า ที่ตั้งอยู่ในแมงไม้ ตามโขดหิน ต่างๆ ไกลจากกัน มากต่างไม่สามารถมองเห็นกันได้
ไม่มี ไฟฟ้าใช้ ต้องจุดเทียน และใช้ไฟฉาย แต่ละแห่ง ใช้แค่จำวัดและวิปัสสนาเท่านั้น บริเวณกุฏิ มี สถานที่สำหรับเดินจง
กรม อย่างน่าพิศวง ระยะทางที่ไม่ไกลนัก แต่ วิเวก และน่าสะพรึงกลัวเพียงใด แม้แต่เวลากลางวัน ไปหลายคนยังวิเวก เพียง
นี้ ในยามค่ำคืน จะวิเวกปานใด ท่านพาเราไปชม ในแต่ละจุด ที่อยู่ห่างจากกัน ประมาณ ๕๐ เมตร จุดที่ตั้งกุฏิ ล้วน มีชัยภูมิ
ที่เหมาะสม จะนั่งวิปัสสนา อย่างยิ่ง

เราเพลินใจไปกับ ธรรมชาติ อย่าง หลงใหล ในความงามแห่งขุนเขา เงาไม้ สายธารทิพย์ทัศน์ของวัดป่าดอยลับงา อยู่เป็น
เวลานาน ในการสนทนากับครูบาซู ท่านสอดแทรกธรรมะให้เราคิดตลอดเวลา การไปศึกษาวัดป่าดอยลับงาในครั้งนี้ ระบุว่า
เป็นประโยชน์ แก่ผู้ใฝ่รู้ยิ่งนัก

แม้มีภารกิจมากเพียงใด ยังอดหวนคิดไปไม่ได้ว่า สักวันหนึ่งอาจมีโอกาส ได้มาสัมผัสกับความวิเวก ในป่าเขา เงาไม้และสาย
ธาร ที่วัดป่าดอยลับงาแห่งนี้ สัก สัปดาห์ สักเดือน สักปี หรือ ชั่วชีวิต วัดป่าดอยลับงา ความวิเวก ที่หาได้ ไกลแค่เอื้อมนี้เอง

เจ้าอาวาส สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

คำสำคัญ : วัด

ที่มา : -

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : นักศึกษา รหัส 5912206

วันที่ : 2018-03-09

https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=880&code_db=DB0018&code_type=001